
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ. 2564 

ครั้งที่ 1/2564  
วันศุกรที่  22  มกราคม  พ.ศ.2564  เวลา  1000 น. 
ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 

************************ 

ผูมาประชุม 

  1. นายถาวร  ชูรังสิทธิ ์   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  2. นายนรากร  ชูจีน    รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  3. นางวาสนา  สิงหสวัสดิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 1 
  4. นายชูเกียรติ  เทพมณฑา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 2 
  5. นายนพพร  ฉิมพลีวัฒน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 2  
  6.นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาต ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 3 
  7. นายคัมภีร  แสงภู   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 3 
  8. นายสิงหา  เพชรศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 4 
  9. นายสนั่น  มนตทิพย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 5 
  10. นางสาคร  กําเหนิดโทน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 6  
 11. นายเรืองศักดิ์  ไทยนุกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 8  
  12. นางนาตยา  ยังโยมร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 8   
  13. นายมาโนช  เทพมณฑา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 9 
  14. นางสาวณัฐชานันท  รักษอติกิตติ์  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
ลาประชุม 

- ไมมี - 

ขาดประชุม 

  1.นายสมรัก  พยุหกฤษ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  หมูที่ 1 

ผูเขารวมประชุม 
  1. นายชัยรัตน  วัฒนจิตต   นายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
  2. นายสุนันท  ทับบุรี   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
  3. นายสนั่น  มหาแกว   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด   
 4. นายประสิทธิ์  เรืองจันทร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
  5. นางประภา  น้ําจันทร    ผูอํานวยการกองคลัง 
 6. นางวิมลวรรณ  เชื้อทอง   หัวหนาสํานักปลัด 
  7. นายวีระพร  ขําคม    ผูอํานวยกองชาง 
   8. นางสาวอุทุมพร  เมืองสุคนธ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15  น. 
    เมื่อที่ประชุมพรอมดวยจํานวนสมาชิกสภาฯ เขารวมประชุมครบองคประชุม จํานวน  
    13  คน จากจํานวนสมาชิกฯ เทาที่มีทั้งหมด  14  คน นายถาวร  ชูรังสิทธิ์  ประธานสภา 
    องคการบริหารสวนตําบลตากแดด  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพรอมกัน และกลาว 
    ทักทายที่ประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ 
     - ไมมี - 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด ครั้งที่แลว    
    สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 
ประธานสภาฯ   ถามสมาชิกสภาฯ  ในที่ประชุมวามีการแกไข ตัด หรือเพิ่มขอความในหนาใด  วรรคใดตอน 
    ใดหรือไม  ถาไมมีขอมติรับรองรายงานการประชุม 

นายนพพร  ฉิมพลีวัฒน  แจงขอสังเกตเพื่อแกไข  กรณี  นางลัดดา  เดชบุญญาภิชาติ  ลงลายมือชื่อผิดชองมาลง 
 ส.อบต.ม.2  ชื่อในชองของ  นายนพพร  ฉิมพลีวัฒน   

คณะกรรมการฯ    รับทราบและแกไขใหถูกตอง 

นายสนั่น  มนตทิพย  ขอถามถึงขอความในรายงานการประชุม  หนาที่ 4  ระเบียบวาระที่ 4  บรรทัดที่ 14   
 ส.อบต.ม.5  ขอความ  “ที่นายก อบต. กลาวฝากสมาชิก  ชวยดูแลเวลารถเขามาถมดิน  เวลามาทําถนน 
    บรรทุกดนิมาจนวิ่งแทบไมรอด  พอบรรทุกรายเที่ยวมาแทบมองไมเห็นดิน”  นายกฯ  พูด 
    หรือไม 

นายก อบต.   ตอบที่ประชุม  วา “ทานไดพูดจริง”  เพราะการขนดินมากเกินอัตรา  แตถนนแตละสายใน 
    พื้นทีม่ีการกอสรางที่ไมไดหนามาก  พอที่จะรองรับน้ําหนักของรถบรรทุกที่มีการบรรทุก 
    น้ําหนักมากได ทําใหถนนแตกราวไดงาย 

นายสนั่น  มนตทิพย  บอกตอที่ประชุมวา นายกฯ ไมสามารถฝากสมาชิก อบต.ได เพราะสมาชิกฯ ไมมีอํานาจไป 
 ส.อบต.ม.5  วากลาวตักเตือนแกบุคคลภายนอกได 

ประธานสภาฯ   กรณีเรื่องดังกลาวมีความเห็นวา  สมาชิกสภาฯ  ไมมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการได  ใน 
    ระหวางชวงที่มีการดําเนินการขอฝากใหนายชาง  เขาไปดูแลควบคุมการกอสรางโครงการฯ  
    นั้นๆ บาง  ในการกอสรางบานก็จะตองมีการถมดิน  ชางก็ตองเขาไปดูแล ควบคุมใหดวย 

 ผอ.กองชาง  การขออนุญาตถมดิน จะมีหลักเกณฑการถมดินอยู  จะตองมีการขออนุญาต และอาจจะ 
    ตองมีการวางทอระบายน้ํา 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะแกไขอีกหรือไม  ถาไมมีขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุม  
    สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจําป 2563  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2563 
ที่ประชุม   เห็นชอบ    จํานวน  12   เสียง 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน    - เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน    1 เสียง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ครั้งที่ 2/2563  
    เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563  โดยใหมกีารแกไขขอความดังกลาว ตามที่สมาชิกสภาฯ  
    ไดขอแกไขความตามขางตน 
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ระเบียบวาระที่ 3    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
    ประจําป พ.ศ.2563 
นายก อบต.    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น  พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ขอ 13  (3)   
    กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ตอผูบริหาร  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา 
    ทองถิ่นทราบ  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน 
    ในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น 
    ดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  นั้น      
    บัดนี้  ผูบริหารไดรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น               
    จาก นายสุรเดช  เซี่ยงอึ๋ง  ผอ.โรงเรียนบานในหวย  ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการติดตาม 
    และประเมินผลแผนฯ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดมีการประชุมเพื่อติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป 2563  เมื่อวันที่   28   ธันวาคม 2563  เสร็จสิ้น 
    เรียบรอยแลว  โดยสรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561  
    – 2565) ของ อบต.ตากแดด ประจําป 2563  ไดดังตอไปนี ้
     1.โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ 53.49  (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ        
    มาพรอมนี้) 
     2.รอยละของงบประมาณที่ไดดําเนินการ  คิดเปนรอยละ  87.90  

     ขอเสนอแนะ 
     จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ตากแดด  นั้นถือไดวาความสําเร็จของ 
    การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากมีการแพร 
    ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทําใหตองงดการจัดโครงการ/กิจกรรมที่มีเขารวม 
    กิจกรรมจํานวนมากออกไป  เพื่อปองกันและควบคุมโรค  จึงทําใหการดําเนินการตาม 
    แผนพัฒนาในป 2563  คอนขางนอย  ดังนั้นควรจะตองมีการทบทวนโครงการที่มีอยูใน 
    แผนพัฒนาฯ วาโครงการไดที่ตั้งไวแลวไมไดดําเนินการ  สาเหตุเกิดจากอะไร และยังมีความ 
    จําเปนที่จะตองดําเนินการโครงการนั้นอยูอีกหรือไม  ถาโครงการใดที่ไมจําเปนหรือไมตอง 
    ดําเนินการแลวก็ควรจะตัดหรือลดโครงการนั้นๆ ออก  เพื่อใหมีโครงการที่กําหนดอยูใน 
    แผนพัฒนาฯใหนอยลง  จะไดสอดคลองกับงบประมาณที่ อบต.ตากแดด มีเพียงพอ 
    เพื่อท่ีจะดําเนินการโครงการใหไดมากที่สุด      

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะอยางไรหรือไม 

นายสนั่น  มนตทิพย   จากรายงานผลการติดตามฯ ที่เสนอมา  โครงการซอมแซมถนนหินคลุก  ไมมีโครงการ 
 ส.อบต.ม.5  1.ซอมถนนในพื้นที่หมูที่ 5 เลย ทั้งที่ผมไดมีการทักทวงในการตั้งงบซอมแซมในขอบัญญัติ 
    หลายครั้ง เพื่อขอใหตั้งงบไวใหเพียงพอที่จะดําเนินการซอมแซมถนนใหทั่วทั้งตําบล  แต 
    สุดทายในป 2563 ก็ไมมีการซอมถนนของ ม.5 เลยแมแตสายเดียว จากการประชุมสภาฯ  
    ในครั้งที่ผานมา ก็ไดมีการสอบถามกองชางไปแลว  ชางก็ตอบวาเดี่ยวจะดําเนินการให 
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    2.ขอสอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟา  ในพื้นที่หมูที่ 5  ซอยเพชรศิริ  ทางการไฟฟาสวน 
    ภูมิภาคเขามาดําเนินการขยายเขตหลายเดือนแลว  แตขณะนี้ยังไมไดปลอยกระแสไฟ ทํา 
    ใหชาวบานในพื้นที่นั้น ยังไมมีไฟฟาใช  จึงตองการทราบวาเกิดจากสาเหตุอะไร  และชวย 
    เรงดําเนินการประสานใหไฟฟาปลอยกระแสไฟใหดวย 
นายก อบต.   1.ในกรณีการแจงเรื่องการซอมแซมถนน  ถาแจงดวยวาจากัน  บางครั้งทางผูบริหารไม  
    ทราบ  ขอใหทําเปนหนังสือมาเพื่อจะไดสามารถตรวจสอบและติดตามงานได  โดยใหทาน 
    สงหนังสือไดที่หองสํานักปลัด   
    2. ในสวนของการขยายเขตไฟฟา ทาง อบต. ไดจายเงินคาขยายเขตไปแลวบางสวน  แตยัง 
    ไมไดจายในสวนคาใชจายที่เกินจากการประมาณการในครั้งแรก  เนื่องจากดําเนินการชา 
    กวาระยะเวลาที่การไฟฟากําหนดไว  จึงจะตองจายเพิ่มในสวนตางนั้น  แจงกองชางเรง 
    ดําเนินการจายเงินสวนที่เหลือและประสานการไฟฟาใหปลอยกระแสไฟฟาตอไป 

นายคัมภีร  แสงภู  โครงการที่ 15  โครงการซอมแซมสะพานสายสะพานสาย  หมูที่ 3  ยังอยูในชวงประกัน 
 ส.อบต.ม.3  หรือไม  เพราะวาขณะนี้หัวตะปูเริ่มโผลขึ้นมาแลว  ควรจะตองแจงใหผูรับเหมาเขาไป 
    ดําเนินการแกไข 

นายสิงหา  เพชรศิริ  ขอใหดําเนินการเสริมหินคลุก ซอยบานพวง 3 (ซอยเขาบานพี่ทองเพชร) เพราะจาก 
 ส.อบต.ม.4  ฤดฝูนที่ผานมาฝนตกน้ําทวมถนน รถเล็กเขา-ออกลําบาก ควรจะตองเสริมหินคลุก 
    ใหสูงขึ้นพนจากระดับน้ําที่ทวม เพื่อใหผูที่อยูอาศัยในซอยดังกลาวสามารถใชในการสัญจร 
    ไดสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 

ประธาน   มีทานใดมีขอเสนอเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีขอแจงรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ใหที่ประชุมไดรับทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบตามการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาและอนุมัต ิ

    4.1 ขอเสนอรางบัญชีครุภัณฑ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  จํานวน  3  รายการ 

ประธาน   ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอญัตติตอสภาฯ 

นายก อบต.    ตามที่องคการบริหารสวนตําบลตากแดด  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561  
    – 2565) ถึงฉบับเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 ไปแลวนั้น  แตเนื่องจากกองชาง จําเปนจะตองมี 
    การจัดทําแผนที่เพื่อใชประกอบการวางแผนงานการกอสราง การเชื่อมตอระหวาง 
    จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน  และเพื่อการวางแผนการควบคุมการดูแลผังเมืองรวมไป 
    ในทิศทางเดียวกัน  จึงขอเพิ่มบัญชีครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
    ในแผนงานเคหะและชุมชน  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3   
    รายการดังนี้ 
     1.แผนที่ประเทศไทย  ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต  
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
     2.แผนที่จังหวัดชุมพร ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต 
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
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     3.แผนที่ตําบลตากแดด ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต        
    บนแผนไม โดยมีการรวบรวมและจัดทําขอมูลใหม ระบุอาณาเขตหมูบาน และเสนทางใน 
    ตําบลตากแดด จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 13,900  บาท 
    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 4  การแกไข  
    การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น  
      ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
     ดังนั้น จึงขอเสนอใหเพิ่มเติมครุภัณฑสํานักงาน จํานวน  3  รายการ ดังกลาวขางตน ใน 
    บัญชีครุภัณฑในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  รายละเอียดตามรางบัญช ี
    ครุภัณฑ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3   ที่แนบมาพรอมนี ้เพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวน 
    ตําบลตากแดด ในการพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  

ประธาน   เปดใหที่ประชุมอภิปราย 

ที่ประชุม    -ไมมีการอภิปราย- 

ประธาน   ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาใหความเห็นชอบรางบัญชีครุภัณฑ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามรางฯ  จํานวน  12   เสียง 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน    - เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน    1 เสียง 

สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบใหเพิ่มรายการครุภัณฑตามรางบัญชีครุภัณฑ ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ 3   
    ตามที่เสนอมา 

    4.2  ขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดชุมพรในการ 
    ขอกันเงินทุนสํารองเงินสะสมและขอจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม  ประจําป  
    งบประมาณ พ.ศ.2563 

    (1) ขอกันเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  468,250.80 บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน 
    การบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย 

นายก อบต.   ตามบันทึกขอความองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  ลงวันที  13  มกราคม  2564         
    เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติใหกันเงินทุนสํารองเงินสะสมและจายขาดเงินทุนสํารองเงิน 
    สะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และไดสรุปรายงานสถานะทางการคลังขององคการ 
    บริหารสวนตําบลตากแดด ดังนี ้
    1.1 เงินสะสม ณ วันที่ 1  ตุลาคม  2563   จํานวน  6,807,380.66  บาท 
    หัก  1.ลูกหนี้คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน   จํานวน  4,140.00  บาท 
         2.ลูกหนี้คาภาษีบํารุงทองที่   จํานวน  1,248.00  บาท 
         3.ลูกหนี้คาขยะ    จํานวน  25,880.00  บาท 
         4.ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน   จํานวน  127,997.00  บาท 
         5.ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน  85,871.46  บาท 
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         6.คาใชจายดานบุคลากร จํานวน 3 เดือน  จํานวน  2,985,495.00  บาท 
         (เดือนละ  995,165.00 x 3 เดือน) 
        7.คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย  จํานวน  4,045,000.00  บาท  
    (งบประมาณรายจายประจําป  2564*10/100 =) 
      เงินสะสม  ณ  30  กันยายน  2563   จํานวน  -468,250.80  บาท 

    1.2 องคการบริหารสวนตําบลตากแดด  มียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหาของ 
    งบประมาณรายจายประจําป   จํานวน  0  บาท 
    วิธีคํานวณ 
    งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  =  40,450,000 * 15/100  = 6,067,500  บาท 
    (สวนที่เกินรอยละ  15  จํานวน  0  บาท) 

   ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
    การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ.2561   
    ขอ 89  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภา 
    ทองถ่ิน  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้   
     (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง 
    เกี่ยวกับดานบริหารชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ทั้งนี้   
    ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตละประเภท 
    ตามระเบียบแลว 
     (3) ใหกันเงินสะสม สํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก 
    รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ 
    กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
     (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ          
    กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน 
    ระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
     ทั้งนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
     จากกรณี ขอ 1.1 ขอ 7  ไดมีการคํานวณยอดเงินสะสมเพ่ือเปนคาใชจายในการ 
    บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น  10% เปนเงิน  4,045,000  บาท  ซึ่งกองคลัง 
    สามารถกันเงินสะสมไดเพียง  3,576,749.20  บาท ไมครบ 10%  ยังขาดอยูอีก   
    468,250.80  บาท  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  
    การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
    2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ขอ  89 (3)  เห็นควรใหมีการกันเงิน   
    จํานวน  468,250.80  บาท  ใหครบ 10%  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ 
    ขอชี้แจงเพิ่มเติมวา  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2563  รายไดจาการจัดเก็บภาษี อบต.ตากแดด   
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    ไมสามารถเก็บไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดตอจากเชื้อ 
    ไวรัสโคโรนา  2019  ทําใหรัฐบาลประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางลง  เพื่อลดภาระ 
    และบรรเทาผลกระทบของประชาชน ทําใหรายรับในหมวดของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
    นอยลง  
นายสนั่น  มนตทิพย  ขอสอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณฉุกเฉินในป 2564  ตั้งไวจํานวนเทาไหร 
ส.อบต.ม.5 
นายก อบต.   ตั้งไวจํานวน  300,000  บาท  และยังคงมีความจําเปนที่จะตองใชในการปองกันการแพร 
    ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกหากสถานการณการแพรระบาดรุนแรงและมีการแพร 
    ระบาดในพื้นที่อีกในอนาคต       

ประธาน   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติใหความเห็นชอบ 
    ในการขอกันเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 468,250.80   
    บาท  เพื่อกันไวเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 10% 

มติที่ประชุม   เห็นชอบใหกันเงิน  จํานวน  12   เสียง 
    ไมเห็นชอบ   จํานวน    - เสียง 
    งดออกเสียง   จํานวน    1 เสียง 

สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบใหกันเงินทุนสํารองเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
    จํานวน 468,250.80 บาท  เพื่อกันไวเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีที่มี 
    สาธารณภัยเกิดขึ้น 10%    
 

     - พักการประชุม   10  นาที - 
     ที่ประชุมเริ่มประชุม  เวลา  11.47  น.  มีสมาชิกครบองคประชุม 
 

    (2) ขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อขอจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน   
    370,793.83  บาท  เพื่อจายสมทบเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

นายก อบต.   1.ตามที่กองคลังไดรายงานยอดทุนสํารองเงินสะสมที่กันไว  15% ณ  วันที่  1  ตุลาคม   
    2563  จํานวน  5,705,219.01  บาท 

    2.ตามมติสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที ่2/2563         
    เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2563  ไดมติอนุมัติใหกันเงินงบประมาณ รายการ จัดซื้อ 
    รถบรรทุกขยะ  จํานวน  2,400,000 บาท  แตเนื่องจากเงินงบประมาณที่สามารถกันเงิน 
    ไวไดในปงบประมาณ 2563  สามารถกันเงินไวไดเพียง  2,029,206.17  บาท   
    ซึ่งไมเพียงพอตอการจัดซื้อรถบรรทุกขยะดังกลาว จึงจําเปนจะตองขอความเห็นชอบตอ 
    สภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด ในการขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อจาย 
    สมทบอีกสวนหนึ่งใหครบจํานวนงบประมาณ  2,400,000.-บาท ตามที่ตั้งไว 

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและ 
    การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ.2561   
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    ขอ 87 ทุกวันสิ้นปงบประมาณ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดปดบัญชีรายรับรายจาย 
    แลว  ใหกันยอดเงินสะสมประจําปไวรอยละสิบหาของทุกป  เพื่อเปนทุนสํารองเงินสะสม 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินทุนสํารองเงินสะสมได กรณีดังตอไปนี้ 
      (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไมถงึรอยละสิบหาของเงินสะสม  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม            
    ของปงบประมาณนั้น  ใหขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น  และขออนุมัติผูวาราชการ 
    จังหวัด 
     (2) กรณีที่ปใด  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินรอยละสิบหา 
    ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  หากมีความจําเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจนํา 
    เงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในสวนที่เกินไปใชจายไดภายใตเงื่อนไขขอ 89 (1)  โดยไดรับ 

อนุมัติจากสภาทองถิ่น 
    ขอ 89  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได  โดยไดรับอนุมัติจากสภา 
    ทองถ่ิน  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้   
     (1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่ง 
    เกี่ยวกับดานบริหารชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เปนการเพิ่มพูนรายไดขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดรอนของประชาชน  ทั้งนี้   
    ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     (2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตละประเภท 
    ตามระเบียบแลว 
     (3) ใหกันเงินสะสม สํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไวอีก 
    รอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงานและ 
    กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
     (4) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ          
    กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน 
    ระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
     ทั้งนี้  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม  โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประธาน   เปดใหที่ประชุมอภิปราย 

นายสิงหา  เพชรศิริ  ขอทราบรายละเอียดของรถบรรทุกขยะวา  มีคุณสมบัติอยางไร ยี่หออะไรที่จะจัดซื้อ 
 ส.อบต.ม.4  เพื่อประกอบการพิจารณา เพราะหากจัดซื้อรถที่ไมมีคุณภาพ หรือของจีนแดง จะใชงานได 
    ไมนานก็ตองซอมอีก  เมื่อจะจัดซื้อแลวก็ควรจะเปนรถที่ไดคุณภาพตามมาตรฐาน และไม 
    ควรจัดซื้อแบบอัตโนมัติแบบที่มีที่คีบถังขยะยกขึ้นไปเทใสรถเอง  เพราะถังขยะของเราไม 
    รองรับกัน 

นายคัมภีร  แสงภู  มีหลาย อปท. ที่จัดซื้อรอบปที่ผานมา  นํามาใชไมนานก็เกิดชํารุด  เพราะฉะนั้นควรจะ 
  ส.อบต.ม.3  ตรวจสอบใหดีกอนจะซื้อ  

นายก อบต.    แจงใหผูอํานวยการกองชาง  ไดถายสําเนาเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการกําหนด 
    คุณลักษณะของรถบรรทุกขยะ  ใหสมาชิกสภาฯ  ไดตรวจสอบ  และแบบที่กําหนดนี้   
    เปนแบบมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเราควรจะจัดซื้อไดภายใน  
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    ป 2563  แตเนื่องจากเราถูกบริษัทที่ยื่นเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส  ไดมีการ 
    อุทธรณเกี่ยวผลการพิจารณาการเสนอราคา และทาง อบต.ตากแดด  ไดจัดทําเอกสารชี้แจง 
    ผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณของกรมบัญชีกลาง ถึง  2  ครั้ง   

ประธาน   ระหวางที่รอตรวจสอบเอกสาร  ขอพักกลางวัน  1 ชม. เริ่มประชุมกันตอในเวลา 13.00 น. 

    -เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. – 
 

นายก อบต.   ขอใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ที่พิจารณาผลการจัดหา 
    รถบรรทุกขยะ ดังกลาว  ไดเขามาชี้แจงตอสภาฯ 

คณะกรรมการพิจารณาฯ  จากการประกวดราคารถบรรทุกขยะ  มีผูยื่นเอกสารจํานวน  4  ราย  คณะกรรมการ 
    พิจารณาเอกสารตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดขอบเขตของรถบรรทุกขยะที่ทาง  
    อบต.ไดกําหนด  และไดรายงานผลบริษัทที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดไป 
    เรียบรอยแลว  ตามเอกสารที่ทางสภาฯ  ไดขอตรวจสอบ  
นายสิงหา เพชรศิริ  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ มีความจําเปนและเปนประโยชนของทุกคนในพื้นที่ เพียงแต 
 ส.อบต.ม.4  ตองการทราบวาเปนรถยี่หออะไร  การจัดซื้อจัดจางตองไดของดีมีคุณภาพ  ซึ่งจากการ 
    ตรวจสอบเอกสารการประกวดราคาที่นํามาใหดูนั้น  บริษัทที่ชนะการประกวดราคาฯ   
    รถบรรทุกขยะเปน ยี่หอ HINO ซึง่ก็เปนยี่หอทีไ่ดมาตรฐานทองตลาด ดังนั้นอะไหลก็มีจะ  
    ขายอยูทั่วไป   ก็ไมตองกังวลเรื่องของการดูแลรักษา การซอมบํารุง  

ประธาน   มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

ประธาน   ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาขออนุมัติจายขาดทุนสํารองเงินสะสมประจําป 2563 ตอผูวา 
    ราชการจังหวัดชุมพร จํานวน 370,793.83 บาท เพื่อจายสมทบเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

ที่ประชุม   เห็นชอบใหจายขาดเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  10   เสียง 

    ไมเห็นชอบ   จํานวน    1 เสียง 

    งดออกเสียง   จํานวน    2 เสียง 

สรุปมติที่ประชุม  เห็นชอบใหขออนุมัติตอผูวาราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อขอจายขาดเงินทุนสํารองเงิน 
    สะสม  จํานวน  370,793.83  บาท  เพื่อจายสมทบเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

    4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  มาตั้งจายเปนรายการใหม   
    จํานวน  3  รายการ   

ประธาน   ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอญัตติตอที่ประชุม    

นายก อบต.   ตามบันทึกกองชาง องคการบริหารสวนตําบลตากแดด  ไดเสนอขอโอนงบประมาณรายจาย 
    ประจําป พ.ศ.2564  มาตั้งรายการใหม 
    เนื่องจากกองชาง จําเปนจะตองมีการจัดทําแผนที่เพื่อใชประกอบการวางแผนงานการ 
    กอสราง การเชื่อมตอระหวางจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน  และเพื่อการวางแผนการ 
    ควบคุมการดูแลผังเมืองรวมไปในทิศทางเดียวกัน  จึงประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑ ประเภท 
    ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3  รายการดังนี้ 
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     1.แผนที่ประเทศไทย  ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต 
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
     2.แผนที่จังหวัดชุมพร ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต 
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
     3.แผนที่ตําบลตากแดด ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต        
    บนแผนไม โดยมีการรวบรวมและจัดทําขอมูลใหม ระบุอาณาเขตหมูบาน และเสนทางใน 
    ตําบลตากแดด   จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 13,900  บาท 
     2.กองชางไดตรวจสอบงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
    พ.ศ.2564  ปรากฏวาโครงการดังกลาวมิไดตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการไว 

    ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    พ.ศ.2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   
    ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปน 
    อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

      ขอเสนอเพื่อพิจารณา 
     ดังนั้น  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563  ขอ 27  จึงขอเสนอรายละเอียดเสนอตอสภาองคการ 
    บริหารสวนตําบลตากแดด  พิจารณาโอนงบประมาณรายจายไปตั้งจายเปนรายการใหม  
    ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  งบลงทุน  หมวด 
    ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  3  รายการ ดังนี้ 
     1.แผนที่ประเทศไทย  ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต 
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
     2.แผนที่จังหวัดชุมพร ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต 
    บนแผนไม จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 7,500  บาท 
     3.แผนที่ตําบลตากแดด ขนาด 120x240 ซม. บอรดติดผนัง เคลือบดวยน้ํายาลามิเนต        
    บนแผนไม โดยมีการรวบรวมและจัดทําขอมูลใหม ระบุอาณาเขตหมูบาน และเสนทางใน 
    ตําบลตากแดด จํานวน 1 ชิ้น  ราคา 13,900  บาท 
     โดยโอนลดงบประมาณจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ 
    ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว   
    1,013,160  บาท  โอนลดครั้งนี้  28,900  บาท 

ประธาน   เปดใหสมาชิกสภาฯ ไดอภิปราย 

ที่ประชุม   -ไมมีการอภิปราย- 

ประธาน   ขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2564  มา 
    ตั้งจายเปนรายการใหม  จํานวน  3  รายการ ดังนี้ 
    1.แผนที่ประเทศไทย  จํานวน 1 ชิ้น  งบประมาณ 7,500  บาท 
     2.แผนที่จังหวัดชุมพร จํานวน 1 ชิ้น  งบประมาณ 7,500  บาท 
     3.แผนที่ตําบลตากแดด  จํานวน 1 ชิ้น  งบประมาณ 13,900  บาท 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบใหโอนงบประมาณ   จํานวน   12   เสียง 

    ไมเห็นชอบ    จํานวน   -  เสียง 

    งดออกเสียง    จํานวน   1  เสียง 

     4.4 กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจําป พ.ศ.2564 

ประธาน    การประชุมสภาฯ ในครั้งนี้  เปนสมัยที่ 1  ประจําป พ.ศ.2564  ซึ่งสภาองคการบริหาร 
    สวนตําบลตากแดด  จะตองมีการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ  วาจะกําหนดกี่สมัย  และวันที่ 
    เทาไหร  แตกอนท่ีจะพิจารณากําหนดสมัยประชุม  ขอใหนักวิเคราะหนโยบายและแผน   
    ไดใหขอมูลเกี่ยวกับงานตางๆ ที่จะตองมีการเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณาในแตละป 

นักวิเคราะหฯ    ในสวนของการปฏิบัติงานของ อบต. จะตองมีการเสนอเรื่องเพื่อใหสภาทองถิ่นไดพิจารณา   
    นั้น  ประเด็นหลักๆ  มี  3  หวงระยะเวลา  ดังนี้ 
    1.หวงเดือน  มิถุนายน  จะตองมีการดําเนินการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม 
    แผนพัฒนาทองถิ่น  เพื่อรองรับการจัดทํางบประมาณในปถัดไป 

    2.หวงเดือน  สิงหาคม  จะตองมีการเสนอรางงบประมาณรายจายของปถัดไปตอสภา 
    ทองถ่ินพิจารณา 
    3.หวงเดือน ธันวาคม  จะตองมีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
    ปงบประมาณที่ผานมาใหสภาทองถิ่นไดทราบ 
     ดังนั้น  จึงขอรายงานขอมูลนี้  เพื่อใหสภาทองถิ่นไดนําไปพิจารณาประกอบการกําหนด 
    สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ตอไป 

ประธาน   ใหที่ประชุมไดเสนอการกําหนดสมัยประชุม ประจําป 2564  จะกําหนดใหมีสมัยประชุม 
     สามัญประจําปกี่สมัย  แตละสมัยจะเริ่มเมื่อใด โดยเริ่มกําหนดวันประชุมในสมัยที่ 2  เปน 
    ตนไป    

นายสนั่น  มนตทิพย  เสนอใหมีการประชุมสมัยสามัญ  4  สมัย  ดังนี้ 
 ส.อบต.ม.5  สมัยที่ 2  ตั้งแตวันที่  1 – 15  มีนาคม  2564 
   สมัยที่ 3  ตั้งแตวันที ่ 1 – 15  มิถุนายน  2564 
    สมัยที่ 4  ตั้งแตวันที่  16 – 30  สิงหาคม  2564 
    ผูรับรอง  1.นายคัมภีร  แสงภู  ส.อบต. หมูที่ 3 
      2.นายสิงหา  เพชรศิริ  ส.อบต. หมูที่ 4 

ประธาน   มีสมาชิกทานใดจะเสนอการกําหนดสมัยประชุมอีกหรือไม 

ที่ประชุม   -ไมม-ี 

สรุปมติที่ประชุม  กําหนดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด  ประจําป 2564  
    จํานวน 4  สมัย  ดังนี้ 
    สมัยท่ี 2  ตั้งแตวันที่  1 – 15  มีนาคม  2564 
   สมัยท่ี 3  ตั้งแตวันที ่ 1 – 15  มิถุนายน  2564 
    สมัยท่ี 4  ตั้งแตวันที่  16 – 30  สิงหาคม  2564 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

ประธาน   สมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นๆ หรือไม 
นายก อบต.   1.ขอแจงเรื่องโครงการกอสรางถนนลาดยางสายวัดหาดทรายแกว ม.3 –  ม.6 ขณะนี้อยู 
    ระหวางการเรงดําเนินการหาผูรับจางอยู  อยาเพิ่งนํามะพราวไปปลูกบนถนน 
    2.เรื่องของการซอมแซมไฟสองถนน  เนื่องจากรถกระเชาไฟฟาจะตองออกไปชวยเก็บขยะ 
    ในพื้นที่ทุกวันจันทรและวันศุกร  จึงทําใหการซอมแซมไฟอาจจะลาชาไปบาง  แตก็เรง 
    ดําเนินการซอมแซมใหหมดตามที่ไดรับแจงมา 
    3.ปญหาขยะลนเยอะมากรวมทั้งขยะนอกพื้นที่  ซึ่ง อบต.ตากแดด  ตองแบกรับภาระการ 
    จายคาธรรมเนียมการทิ้งขยะใหกับเทศบาลเมืองชุมพร  ในราคา  กก.ละ 75  สตางค   
    คาใชจายเดือนละประมาณสามหมื่นกวาบาท  ถาเปนชวงหนาผลไม  ก็จะอยูประมาณ 
    เดือนละสี่หมื่นกวาบาท 
    4.เรื่องของการปลอยกระแสไฟฟาจากการที่ไดมีการขยายเขตไฟฟาสายไทยนุกูล –  
    เมตตาจิตร และสายเพชรศิริ  ที่สมาชิกสภาฯ หมูที่ 5  ไดแจงมานั้น  มอบเจาหนาที่ 
    งบประมาณ  ไปตรวจสอบงบประมาณและเรงดําเนินการเบิกจายเงินสวนที่เหลือจายใหกับ 
    การไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดใชไฟฟาตอไป 

นายสนั่น  มนตทิพย  ขอแจงเรื่องของถังขยะ ควรจะมีการจัดซื้อถังขยะมาใหผูที่ขอใชบริการรถเก็บขนขยะของ  
ส.อบต.ม.5  อบต.  เมื่อมีการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแลวก็ควรจะตองมีการปรับปรุงเรื่องของถังขยะดวย 

นายก อบต.   1.เรื่องของการจัดซื้อถังขยะ  ใหไปตรวจสอบราคาและดําเนินการจัดซื้อตอไป 
    2.เรื่องการตรวจรับรถบรรทุกขยะใหแจงนายสิงหา  เพชรศิริ  ไปชวยตรวจดูดวย 

นายคัมภีร  แสงภู  ขอสนับสนุนใหเรงดําเนินการจัดหาถังขยะมาทดแทนใหกับถังที่ชํารุดไปแลว  

ประธานสภาฯ   ปดประชุม เวลา  14.30 นาฬิกา 

 

     ลงชื่อ      ผูจดรายงานการประชุม  

                            (นางสาวณัฐชานันท  รักษอติกิตติ์)                              

                                               เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 

 
      ลงชื่อ     ผูรับรองรายงานการประชุม 
        (นายถาวร  ชูรังสิทธิ์) 
      ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตากแดด 
 
 
 
 
 
 
 


